

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผนงาน 1 โครงการ 2 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 313,500บาท ซึ่งประกอบไปด้วย แผนงานที่ 16 พัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวม 2 ตัวชี้วัด โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม 313,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 313,304 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม พบว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานซึ่งมี จำนวน 1 แผนงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวม 2 ตัวชี้วัด มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และบรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนด ทั้ง 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดที่มีทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตัวชี้วัด)		
	แผน	บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ			
-ผลผลิตที่ 1 บุคลากร สสอ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกคน	1	1	100
ผลผลิตที่ 2 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และมีค่าสาธารณูปโภคดำเนินงานขององค์กรอย่างเพียงพอ /มีวัสดุ ครุภัณฑ์อาคารสถานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	1	1	100

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต-โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย		
				ต่ำกว่าเป้าหมาย	ตามเป้า	สูงกว่าเป้า
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ						
ผลผลิตที่ 1 บุคลากร สสอ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกคน	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุข สสอ.พาน เป็นบุคคลที่มีการรับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จำนวน 6 คน	ร้อยละ 100		/	
ผลผลิตที่ 2 มีวิสตุ ครุภัณฑ์ และมีค่าสาธารณูปโภค ดำเนินงานขององค์กรอย่างเพียงพอ /มีวิสตุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน 1 แห่ง	ร้อยละ 100		/	

2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปัญหาอุปสรรค

1) การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน รายงานเพียงผลการดำเนินการตามเป้าหมายเท่านั้น ไม่ได้รายงานผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์อย่างไร และเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างไร

2) การเบิก-จ่ายงบประมาณ ทำการเบิกจ่ายจาก สสจ. บางโครงการ/กิจกรรม มีช่วงระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา

- 1) ให้มีการรายงานผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อ ประเด็นยุทธศาสตร์อย่างไร และเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ อย่างไร
- 2) จัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ สสจ. กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ

(นายสัจจะ บุญมาเกียง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รายงาน

ทราบ

(นายอินชัย อุ่นหน้อย)
สาธารณสุขอำเภอพาน